

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง	รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรมโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินชิปปี้ (CIPP Model) โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
ผู้ประเมิน	นายสมเกียรติ ผ่องจิต ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนวลนรดิศ
สังกัด	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
ปีที่ประเมิน	ปีการศึกษา 2564

การประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรมโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินชิปปี้ (CIPP Model) โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ คือ 1) เพื่อประเมินบริบทที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงเรียนคุณธรรมโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินชิปปี้ (CIPP Model) โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าในการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินชิปปี้ (CIPP Model) โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 3) เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการโรงเรียนคุณธรรม โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินชิปปี้ (CIPP Model) โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการโรงเรียนคุณธรรม โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินชิปปี้ (CIPP Model) โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ในเรื่องต่อไปนี้ 2 ประเด็นคือ 4.1) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนของโครงการโรงเรียนคุณธรรมโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินชิปปี้ (CIPP Model) โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 4.2) ความพึงพอใจจากการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินชิปปี้ (CIPP Model) โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยนำรูปแบบการประเมินโครงการแบบจำลองชิปปี้ (CIPP Model) มาใช้ในการประเมิน ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดนวลนรดิศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ในปีการศึกษา 2564 จำนวน 105 คน ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครู พนักงานราชการและครูอัตราจ้าง นักเรียนและผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ในปีการศึกษา 2564 ทุกคน จำนวน 2,230 คน ได้จากการกำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยคำนวณสัดส่วน

จากตารางของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หน้า 43) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินปรากฏ สรุปได้ดังนี้

โครงการโรงเรียนคุณธรรมโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินชิปปี้ (CIPP Model) โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 พบว่า มีความสอดคล้องกับบริบทอยู่ในระดับที่มากที่สุด คือ โครงการสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

ผลการประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ มีความสอดคล้องเหมาะสมในภาพรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยม คือ คือ ผู้บริหารและบุคลากรที่รับผิดชอบโครงการมีความพร้อมในการดำเนินโครงการ

ผลการประเมินกระบวนการของโครงการมีความสอดคล้องเหมาะสมในภาพรวมอยู่ในอยู่ในระดับดีเยี่ยม คือ มีการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างทั่วถึงโดยใช้รูปแบบที่หลากหลาย เช่น จัดทำเอกสาร แผ่นพับ จัดนิทรรศการ เป็นต้น

การประเมินผลผลิตของโครงการโรงเรียนคุณธรรม โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินชิปปี้ (CIPP Model) โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครอง โดยภาพรวมคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดีถึงดีเยี่ยม และผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการพบว่า มีความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด